

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชัยยา เรืองเจริญ นายกเทศมนตรีตำบล ภูผาม่าน เป็นประธานในการประชุมประชาคมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฉลียงทอง โดยมีผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับฟัง เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาคมในพื้นที่ตั้งศูนย์ฯ ในหัวข้อเรื่อง การปรับปรุงแบบการบริหารจัดการและเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นในการมีส่วนร่วม

๑. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒. การเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓. ร่วมรับฟังปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฉลียงทอง

จำนวนของผู้มีส่วนร่วม

มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๕๕ คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฉลียงทอง กำนัน ผู้แทนประชาคมประจำหมู่บ้าน และผู้ปกครอง

ผลจากการมีส่วนร่วม

๑. เทศบาลตำบลภูผาม่าน ร่วมพูดคุยเรื่องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเฉลียงทอง(รูปแบบเดิม) รูปแบบที่ ๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศาสนสถานร่วมกันบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนว่าหน่วยงานใดจะมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านใด ปรับปรุงเป็น(รูปแบบใหม่) รูปแบบที่ ๑ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการศูนย์ทั้งหมด ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการเช่นเดียวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง และรับถ่ายโอนมาจากกรมพัฒนาชุมชนและสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ โดยการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. การปรับเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดิม) ชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฉลียงทอง (ใหม่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดเฉลียงทอง

๓. รับฟังปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฉลียงทอง โดยอยากทราบว่า ทำไมเทศบาลตำบลภูผาม่านให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณเป็นอย่างดี แต่ทำไมพบว่า มีเด็กเล็กเข้ามาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวนลดลงเป็นเพราะสาเหตุใดทั้งๆที่มีความพร้อมทุกด้านหรือเป็นเพราะด้านการบริการที่ยังทำได้ไม่เต็มที่พอหรือไม่

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลภูผาม่าน นำปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะต่างๆที่จะพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเอาไปเข้าเป็นหัวข้อในการประชุมในครั้งต่อไปหรือการประชุมประจำเดือน เพื่อให้คนภายในองค์กรร่วมหารือและออกความเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ภาพการประชุมประชาคมคณะกรรมการบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ากระเป๋/ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นประชาคมในพื้นที่ตั้งศูนย์ฯ การปรับรูปแบบการบริหาร

จัดการและเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ศาลาการเปรียญวัดเฉลียงทอง ตำบลโนนคอม อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น



